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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดท่ีี  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน  ช้ัน ๕ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

------------------------------------------------ 
 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน ์ กรรมการ 
๓. พลตํารวจเอกชาญวุฒิ  วัชรพุกก์ กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต ์ สกลไชย กรรมการ 
๕. พลตํารวจตรชีุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์ กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์อานนท์  เท่ียงตรง กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์ กรรมการ 
๘. นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย ์ กรรมการ 
๙. นายเดชา  ดีผดุง กรรมการ 
๑๐. นายสําเร็จ  วงศ์ศักดา กรรมการ 
๑๑. นายจรัสโรจน์  บถดําริห ์ กรรมการ 
๑๒. นายพัลลภ  ศักดิ์โสภณกุล กรรมการ 
๑๓. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
  (นางอรสา  ภาววิมล) 
๑๔. รองศาสตราจารย์อํานวย  คําตื้อ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (นายสุภัทร  บุญส่ง) 
 

รายนามกรรมการผู้ลาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา กรรมการ 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
๑. นางสาวสมัญญา  พิมพาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๒. นางสาววรรษมน  ทวีกิตติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๓. นางสาวศิรินภา  แสงอร่ามมโนจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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๔. รองศาสตราจารย์สมชาย  ปฐมศิริ  
๕. นายศิริพงศกร  ชูสังข์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๖. นายธีระ  ละมุลตรี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๗. นางสาวพัชราภรณ์  นิยมสินธุ ์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๘. นายสิทธิศักดิ์  มาสิงบุญ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๙. นางสาวลักขณาวดี  กล้าณรงค์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑๐. นางสาวดุจเดือน  แก่นทองเจริญ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐น. 

 ประธานกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 เนื่องจากขณะนี้อาจมีปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารด้านการเงิน และเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอฝากให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์  รองศาสตราจารย์สุมนต ์   
สกลไชย  นายเดชา ดีผดุง และนายสําเร็จ วงศ์ศักดา ช่วยดูแลและกํากับในเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
สามารถบริหารงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 รองศาสตราจารย์อํานวย คําตื้อ รองอธิการบด/ีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ขอมอบของท่ีระลึกแด่คณะกรรมการปฏบิัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสข้ึนปีใหม่   

  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
     สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๖๐ 
     เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ฝ่ายเลขานุการได้
จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๑๘ หน้า 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม พร้อมท้ังใหป้รับแก้ไขดังนี ้
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๑) หน้าท่ี ๑๕ วาระท่ี ๕.๔ เรื่อง ให้ความเห็นชอบการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี  
ราชมงคลตะวันออก ควรนําเพ่ิมแผนภูมิโครงสร้างมหาวิทยาลัยแนบท้ายวาระ 

๒) หน้าท่ี ๑๗ มติท่ีประชุมวาระ ๕.๔ ให้ปรับแก้ไขดังนี ้
 ๒.๑) บรรทัดท่ี ๔ ให้ตัดข้อความ “และมีสถานะเทียบเท่ากอง” ออก เนื่องจากในการจัดตั้ง

ส่วนงานให้มีสถานะเทียบเท่ากองจะต้องมีการดําเนินการตามข้ันตอนให้ถูกต้อง และให้เพ่ิมเติมข้อความ “ท้ังนี้    
ให้มหาวิทยาลัยจัดทําเป็นประกาศเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยฯลงนาม เพ่ือดําเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้องต่อไป” 

 ๒.๒) มติท่ีประชุมข้อ ๒) ให้เพ่ิมเติมข้อความ “และให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้อบังคับ 
ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่อไป” 

 ๒.๓) มติท่ีประชุมข้อ ๓) ให้ปรับแก้ไขเป็นดังนี้ 
  “๓) มหาวิทยาลัยควรเร่งผลักดันให้จักรพงษภูวนารถเป็นวิทยาเขตอย่างถูกต้อง 

เนื่องจากขณะนี้จักรพงษภูวนารถ มีคณะวิชาจํานวน ๒ คณะอยู่แล้ว สามารถดําเนินการจัดตั้งเป็นวิทยาเขตได้ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการให้คณะศิลปศาสตร์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยเร่ง
ดําเนินการให้เรียบร้อย และในส่วนของวิทยาลัยสหวิทยาการจักรพงษภูวนารถ ท่ีดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หากนักศึกษาท่ีมีอยู่สําเร็จการศึกษาท้ังหมดแล้ว ให้ดําเนินการยุบ
วิทยาลัยสหวิทยการจักรพงษภูวนารถ โดยให้มหาวิทยาลัยนําเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ท้ังนี้    
ให้คํานึงถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานในจักรพงษภูวนารถด้วย”  

๓) ควรนําแผนภูมิโครงสร้างท่ีมีการปรับแก้ไขรายละเอียดเรียบร้อยแนบท้ายมติท่ีประชุมด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  สบืเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง พิจารณากรณีการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๒๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้รับทราบเรื่องศาสตราจารย์สิน พันธุ์พินิจ ขอความ
เป็นธรรมกรณีสภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนออกจากตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก โดยคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกให้เพิกถอนมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ พิจารณาญัตติเสนอขอให้ถอดถอนศาสตราจารย์สินฯ ออกจากตําแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยท่ีประชุมมีมติรับทราบ พร้อมท้ังมีข้อสังเกตเพ่ิมเติม   
ดังนี ้
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๑) เห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตรวจสอบว่าคณะกรรมการ
อุทธรณ์ ร้องทุกข์และร้องเรียนฯ มีอํานาจและหน้าท่ีในการพิจารณาเรื่องนี้หรือไม่ 

๒) การใช้มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๕๗   
ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ท้ังหมด ในการนี้ การเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงสามารถดําเนินการได้ตามกระบวนการ 

การพิจารณา 

 เนื่องจากเรื่องดังกล่าวยังไม่สามารถยุติเรื่องได้ ซึ่งในขณะนี้ ศาสตราจารย์สิน พันธุ์พินิจ ยังคง
โต้แย้งกรณีสภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนออกจากตําแหน่งอธิการบดี ในการนี้ แบ่งประเด็นออกเป็น ๒ ประเด็น 
ดังนี้  

 ประเด็นท่ี ๑ ต้องตีความให้เป็นไปตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    
ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๕๗ คือควรทําหนังสือหารือประเด็นรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดของเรื่อง
ดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือตีความวินิจฉัยข้อกฎหมายในประเด็นท่ีมีปัญหาอยู่ หรือทํา
หนังสือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยและขอความเห็นในกรณีดังกล่าว  

 ประเด็นท่ี ๒ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ไม่มีอํานาจในการเพิกถอนมติ 
และไม่มีอํานาจในการตีความกรณีดังกล่าวได ้

 กรณีดังกล่าวได้นําเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับพิจารณาแล้ว โดย
คณะกรรมการกฎหมายฯ มีความเห็นว่า เนื่องจาก ศาสตราจารย์สิน พันธุ์พินิจ พ้นจากตําแหน่งอธิการบดีจาก
การถูกถอดถอนโดยสภามหาวิทยาลัย ก่อนท่ีจะมีการใช้อํานาจตามมาตรา ๔๔ ซึ่งผู้ท่ีพ้นจากตําแหน่งโดยการ 
ใช้อํานาจตามมาตรา ๔๔ คือผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ณ ขณะนั้น ไม่รวมถึง ศาสตราจารย์สิน พันธุ์พินิจ 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นําเรื่องเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีการใช้อํานาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ถือเป็นการล้างกระดานหรือเริ่มต้นกระบวนการใหม่ (set zero) และสามารถดําเนินการ
เสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคนใหม่ได้ 
โดยไม่จําเป็นต้องมีการโปรดเกล้าฯ ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีคนก่อน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๒๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา   



- ๕ - 
 

- ๕ - 
 

การท่องเท่ียวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และ
ขอให้คณะศิลปศาสตร์ดําเนินแก้ไขรายละเอียดให้เรียบร้อยและนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีก
ครั้ง รายละเอียดตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ วาระ ๕.๓ ท่ีแนบ 

 ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จึงนําเล่ม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เสนอต่อ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดําเนินการในส่วนท่ี
เก่ียวข้องต่อไป  

การพิจารณา 
๑) หลักการและเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรครบรอบการปรับปรุงและเพ่ือให้

เป็นไปตามมาตรฐานของ มคอ. ๑ 
๒) โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรมีการปรับเพ่ิมจํานวนหน่วยกิต จํานวน ๓ หน่วยกิต จากเดิม 

๑๓๓ หน่วยกิต เป็น ๑๓๖ หน่วยกิต  
๓) ศักยภาพของหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีศักยภาพครบถ้วน 
๔) จํานวนนักศึกษาท่ีขอเปิดสอน หลักสูตรขอเปิดรับแขนงวิชาการท่องเท่ียว ๓๐ คน และแขนง

วิชาการโรงแรม ๓๐ คน รวมเปิดรับนักศึกษาจํานวน ๖๐ คนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
๕) การประกันคุณภาพหลักสูตร คณะฯ ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานของ มคอ.๑ 

 อย่างไรก็ตาม ในการจัดทําหลักสูตรเม่ือผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ยังต้อง
นําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการจัดทําหลักสูตร
หรือไม่ และในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้น จะต้องผ่านการประเมินมาตรฐานหลักสูตร จึงจะถือ
ได้ว่าหลักสูตรดังกล่าวมีศักยภาพและมีคุณภาพสําหรับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในกรณีนี้ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) ได้ตรวจพบหลักสูตรท่ีไม่ผ่านการประเมิน ๒ ปี คือปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ 
จํานวน ๑๘๒ หลักสูตร และหลักสตูรท่ีไม่ผ่านการประเมิน ๑ ปี จํานวน ๑๘๓ หลักสูตร 

 กรณีขององค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน) ในกรณี
ของช่วงเวลา ควรแยกหัวข้อสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ออกจากกันให้ชัดเจน 

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) พร้อมท้ังเห็นสมควรให้คณะฯ ดําเนินการปรับแก้ไขในส่วนขององค์ประกอบ
เก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน) ในหัวข้อช่วงเวลา โดยควรแยกส่วนของสหกิจศึกษา
ออกจากการฝึกงานให้ชัดเจน  



- ๖ - 
 

- ๖ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
   ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๒๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ พร้อมท้ัง
มอบหมายให้คณะกรรมการด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาข้อมูลรายละเอียดท่ี
เก่ียวข้อง ก่อนนําเสนอคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามมติ
คณะกรรมการปฏบิัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ วาระ ๕.๒ ท่ีแนบ 

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้นําร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการด้านวิชาการและ  
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการด้านวิชาการฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ 
โดยให้พิจารณาและปรับแก้ไขรายละเอียดในหมวดท่ี ๑ บทท่ัวไป ข้อ ๔ ตามรายละเอียดข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ ให้เรียบร้อย ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ และ
มอบหมายคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับพิจารณาต่อไป  

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ พร้อมท้ังมอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ
พิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา 

สรุปเรื่อง 

 ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือท่ี ศธ ๐๕๐๙(๔) ว.๑๙๓๒ ลงวันท่ี ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ แจ้งข้อพึงระวังเก่ียวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา โดยตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้มีการกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไว้แล้วนั้น 

 เพ่ือให้การดําเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นควรกําหนดข้อพึงระวัง      
ในการดําเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับทราบ  



- ๗ - 
 

- ๗ - 
 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

    -ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 

   -ไม่มี- 

 

 
 

 ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและปิดการประชุม โดยกําหนดนัดประชุมครั้งถัดไปคือวัน
พฤหัสบดีท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
 

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๕๐ น. 
 
 
  
 

รองศาสตราจารย์อํานวย  คําตื้อ 
นายสุภัทร  บุญส่ง 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

นางอรสา  ภาววิมล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


